

Ninh Bình, ngày 11 tháng 9 năm 2024

THƯ KÊU GỌI

Ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra

Kính gửi: Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, doanh nhân
và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Trong những ngày qua, cơn bão số 3 (bão Yagi) - cơn bão mạnh nhất trong nhiều thập kỷ qua đã tàn phá, gây thiệt hại lớn về người và tài sản; nhiều diện tích lúa và hoa màu bị thiệt hại, nhiều nhà ở, trụ sở cơ quan, trường học, công trình hạ tầng, các thiết chế văn hóa bị đổ nát, tốc mái, hư hại nặng nề... ở các tỉnh, thành phố miền Bắc nước ta.

Hưởng ứng Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được sự nhất trí của Thường trực Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Ninh Bình phát động đợt ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão số 3 gây ra, mức cụ thể như sau:

- Đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội-nghề nghiệp, các đơn vị sự nghiệp; cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang đóng trên địa bàn tỉnh: Ủng hộ ít nhất 01 ngày lương.

- Đối với các tổ chức, doanh nghiệp, doanh nhân, cán bộ quản lý, người lao động trong các doanh nghiệp, hộ gia đình... tự nguyện ủng hộ với khả năng cao nhất có thể.

Mọi sự ủng hộ xin gửi về:

- **Cấp xã:** MTTQ cấp xã tiếp nhận và chuyển toàn bộ số tiền vận động được về MTTQ cấp huyện.

- **Cấp huyện:** MTTQ cấp huyện tiếp nhận và chuyển toàn bộ số tiền vận động được về MTTQ tỉnh.

- **Cấp tỉnh:**

+ **Bằng chuyển khoản:** Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Ninh Bình, số tài khoản 129000125460, tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, chi nhánh Ninh Bình.

+ **Bằng tiền mặt:** Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Ninh Bình (Địa chỉ: số 750, đường Trần Hưng Đạo, TP. Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình; thông tin liên hệ đồng chí Mai Văn Thụy, số điện thoại 0949.817.700).

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Ninh Bình kêu gọi các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, doanh nhân và các tầng lớp nhân dân phát huy truyền thống đoàn kết của dân tộc, tinh thần “tương thân tương ái”, “lá lành đùm lá rách”, “một miếng khi đói bằng một gói khi no”, chung tay, chung sức cùng đồng bào bị thiệt hại do bão lũ gây ra; trong điều kiện hiện nay, các tổ chức và cá nhân đều có những khó khăn nhất định, song những đóng góp quý báu của Quý vị vào lúc này thực sự là nguồn lực rất cần thiết, có ý nghĩa to lớn, góp phần chia sẻ, động viên giúp đỡ đồng bào khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra, sớm ổn định cuộc sống.

Trân trọng cảm ơn!

TM. ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM TỈNH
CHỦ TỊCH




Nguyễn Hoàng Hà